



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดคุณสมบัติ องค์กรประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ความแจ้งแล้วนั้น

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน ๓ อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

ที่	วิชาเอกที่รับย้าย	เลขที่ตำแหน่ง	เลขที่ เบิกจ่ายตรง	อันดับ	อัตรา เงินเดือน	อัตราค่าจ้าง ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
๑	สังคมศึกษา	๑๓๒๙๔๕	๐๔๑๔๙๔๓	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	-๒
๒	ภาษาญี่ปุ่น	๖๙๔๔๗	๐๓๘๔๘๗๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	-๒
๓	คณิตศาสตร์	๑๘๕	๐๔๑๔๘๘๓	คศ.๒	๕๘,๓๙๐	-๒

โดยให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาการย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา องค์กรประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด
๒. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ทุกระดับ (ป.ตรี, ป.บัณฑิต, ป.โท, ป.เอก (ถ้ามี)) ผู้ประสงค์ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ผู้ประสงค์ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาทะเบียนสมรส , ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ผู้ประสงค์ขอย้ายรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(เอกสารตามข้อ ๒ - ๖ ให้แนบมาพร้อมแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ไม่ต้องเข้าเล่ม)

๗. เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน
ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม โดยเรียงเอกสารตามลำดับองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ตามที่
กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน

อนึ่ง กรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ มีความประสงค์จะทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยรวม (Over All) ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework
of Languages (CEFR) หรือเทียบเท่า ให้แจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงรายทราบ เพื่อจะได้ประสานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการจัดสอบ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ (วันสุดท้ายของการยื่นแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเอง ต้องจัดทำและส่งหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน ในส่วนเอกสาร
หลักฐานประกอบการอ้างอิง ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์รับรองความถูกต้องของเอกสาร
ทุกรายการ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
อันมีผลทำให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ไม่ได้รับการพิจารณาย้ายตามประกาศนี้ ผู้ที่รับ
การเสนอชื่อหรือผู้ที่ยื่นความประสงค์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอรุณพ จุรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย